

YÊU CẦU NHẬN DẠNG, CƯ TRÚ VÀ HIỆN DIỆN HỢP PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ

Là một phần trong nỗ lực toàn quốc nhằm tăng cường việc cấp giấy chứng minh nhận dạng an toàn, Người không phải là Công dân Hoa Kỳ (U.S.) nộp đơn xin giấy phép tập lái, bằng lái xe và/hoặc thẻ căn cước có ảnh của Pennsylvania (PA) phải xuất trình giấy tờ do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) cấp để thiết lập sự hiện diện hợp pháp của họ tại Hoa Kỳ. Sở Giao thông Vận tải Pennsylvania (PennDOT) xác minh các tài liệu nhập cư bằng điện tử nhờ Chương Trình Xác Nhận Ngoại Kiều Có Hệ Thống Về Đủ Tình Trạng Pháp Lý (SAVE) của Sở Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ. Ngày hết hạn của sản phẩm được xác định dựa theo thời gian lưu trú hợp lệ của một cá nhân đã được DHS phê duyệt và xác minh thông qua SAVE.

Việc xác minh thông qua SAVE thường được hoàn thành trong suốt quá trình xác minh ban đầu tại thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, có những trường hợp mà SAVE không thể xác minh tình trạng và thời gian lưu trú hợp lệ của một cá nhân trong suốt quá trình xác minh ban đầu. Trong những trường hợp này, PennDOT phải gửi lại thông tin xác minh qua SAVE để xác minh bổ sung và đôi khi là xác minh cấp ba. Thời gian làm việc của SAVE có thể lên đến 30 ngày làm việc liên bang trở lên để cung cấp phản hồi xác minh bổ sung và xác minh cấp ba. Quý vị cần cân nhắc thời gian phản hồi xác minh đối với xác minh bổ sung và cấp ba khi dự định đến Trung Tâm Cấp Bằng Lái để nộp đơn lần đầu hoặc gia hạn.

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị đang đăng ký sản phẩm REAL ID, vui lòng tham khảo Danh sách kiểm tra tài liệu REAL ID trên trang web của PennDOT theo liên kết: <https://www.dmv.pa.gov/REALID> để biết thêm thông tin.

Yêu Cầu Về Độ Tuổi Đối Với Người Không Phải Là Công Dân Hoa Kỳ:

- Cá nhân nộp đơn xin cấp Bằng Lái Phi Thương mại phải ít nhất đủ 16 tuổi.
- Cá nhân nộp đơn xin Thẻ căn cước (ID) phải ít nhất đủ 10 tuổi.
- Cá nhân chuyển đổi Bằng Lái Phi Thương mại phải ít nhất đủ 16 tuổi rưỡi.
- Cá nhân nộp đơn xin Giấy phép tập lái phải ít nhất đủ 16 tuổi.
- Pennsylvania không công nhận giấy phép tập lái Ngoài Tiểu bang.
- Cá nhân nộp đơn xin hoặc chuyển nhượng Bằng Lái Thương mại (CDL) phải ít nhất đủ 18 tuổi khi lái xe trong tiểu bang hoặc 21 tuổi trở lên khi lái xe giữa các tiểu bang.

Danh sách các giấy tờ được chấp nhận cho Giấy Chứng minh Cư trú đối với người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên:

Giấy chứng minh cư trú phải có tên của quý vị và địa chỉ đường phố chính thức của Pennsylvania trên đó.

- Nhãn thư/gói hàng đóng dấu bưu điện thông qua USPS, UPS, FedEx, v.v.
- Mẫu W-2/cuống phiếu lương
- Hợp đồng thuê hoặc giấy tờ thế chấp
- Hồ sơ Thuế Chính thức có tên và địa chỉ hiện tại
- Bằng lái PA hoặc thẻ căn cước có ảnh hiện tại, chưa hết hạn
- Thẻ đăng ký xe PA
- Thẻ bảo hiểm xe hơi
- Hóa đơn tiện ích điện tử hiển thị tên và địa chỉ của quý vị (điện thoại di động, cáp, điện, ga)

LƯU Ý: Nếu quý vị sống cùng ai đó và không có hóa đơn đứng tên, quý vị vẫn cần cung cấp hai giấy chứng minh cư trú. Một cách chứng minh là đưa người mà quý vị cư trú cùng với Bằng Lái hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh của họ đến Trung tâm Cấp Bằng Lái. Quý vị cũng sẽ cần cung cấp giấy chứng minh cư trú thứ hai, chẳng hạn như nhãn thư/gói hàng đóng dấu bưu điện thông qua USPS, UPS, FedEx, v.v. có tên và địa chỉ của quý vị trên đó. Địa chỉ phải trùng với địa chỉ của người cùng cư trú với quý vị.

Cá nhân phải xuất trình các tài liệu thích hợp do DHS cấp để chứng minh sự hiện diện hợp pháp. Giấy tờ gốc phải được xuất trình tại thời điểm nộp đơn.

Thông báo nhận I-797 cho đơn xin gia hạn/thay đổi tình trạng (I-539), giấy phép lao động (I-765) hoặc gia hạn thời gian lưu trú (I-129) sẽ được xem xét và có thể được chấp nhận làm bằng chứng cho hành động đang chờ xử lý với DHS. Tuy nhiên, không phải tất cả giấy biên nhận I-797 đều được chấp nhận (ví dụ: đơn bảo lãnh thân nhân (I-130)). Trong một số trường hợp, bản sao của thông báo phê duyệt hoặc thông báo nhận I-797 có thể được chấp nhận.

Thêm vào đó, giấy chứng nhận Nhập tịch và Quốc tịch cũng được xác minh thông qua SAVE.

Nếu không đủ điều kiện nhận Số An sinh Xã hội, quý vị bắt buộc phải có thư của Cơ quan An sinh Xã hội cho biết tình trạng không đủ điều kiện và phải được xuất trình cùng với mỗi đơn đăng ký.

Trừ khi được cấp bằng lái xe thương mại, giấy chứng minh cư trú là yêu cầu bắt buộc một lần khi nộp đơn xin giấy phép tập lái/bằng lái xe hoặc thẻ căn cước có ảnh lần đầu. Những người có bằng lái xe thương mại thay đổi địa chỉ phải đến Trung Tâm Cấp Bằng Lái PennDOT và cung cấp một (1) giấy chứng minh cư trú. Việc thay đổi địa chỉ bằng lái xe phi thương mại và thẻ căn cước có ảnh có thể được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Cá nhân mà việc xác minh SAVE yêu cầu xác minh bổ sung hoặc những người không xuất trình tất cả các tài liệu được yêu cầu sẽ được cung cấp mẫu đơn DL-160 Công dân Hoa Kỳ/Không phải Công dân Hoa Kỳ sinh ra tại Hoa Kỳ của PennDOT. Nếu quý vị không thể xuất trình tất cả các giấy tờ cần thiết, quá trình xác minh SAVE sẽ không được hoàn thành.

BIỂU ĐỒ SAU ĐÂY LIỆT KÊ CÁC TÌNH TRẠNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ GIẤY TỜ BẮT BUỘC.

TÌNH TRẠNG ĐỦ BẰNG LÁI HOẶC THẺ CĂN CƯỚC CÓ ẢNH

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
Thường Trú Nhân Hợp Pháp	<ul style="list-style-type: none">• Thẻ An Sinh Xã Hội• Hai (2) giấy chứng minh cư trú• Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ):<ul style="list-style-type: none">- Thẻ Thường Trú (Thẻ Xanh) – I-551- Hộ chiếu hoặc I-94 có đóng dấu I-551 (I-551 tạm thời)- Thị Thực Nhập Cư Đọc Bằng Máy (I-551 tạm thời)- Giấy Phép Tái Nhập Cảnh I-327 <p>Lưu ý: Nếu Thẻ Xanh hiện tại đã hết hạn, phải xuất trình thẻ đã hết hạn cùng với thông báo nhận I-797 cho đơn đăng ký I-90, hoặc đơn kiến nghị I-751, hoặc đơn kiến nghị I-829, hoặc đơn kiến nghị N-400 cho biết thời hạn hiệu lực của Thẻ Xanh đã được gia hạn. I-151 không được chấp nhận làm giấy chứng minh tình trạng thường trú nhân.</p>
Người Tị Nạn	<ul style="list-style-type: none">• Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội• Hai (2) giấy chứng minh cư trú• I-94 chỉ tình trạng Người Tị Nạn• Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn):<ul style="list-style-type: none">- Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766- Hộ Chiếu- Giấy Thông Hành Cho Người Tị Nạn I-571- Mẫu Đảm Bảo Tiếp Nhận Và Sắp Xếp Việc Làm- Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh <p>Ngày hết hạn của giấy tờ không có nghĩa là mất tư cách Người Tị Nạn.</p>

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
Người Xin Tị Nạn	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo chấp thuận I-797 kèm theo I-94, hoặc Thư chấp thuận của USCIS, hoặc Dấu người phụ thuộc của người xin tị nạn CBP, hoặc lệnh của Thẩm Phán Nhập Cư hoặc Ủy ban Duyệt Xét Kháng cáo Di trú • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy Thông Hành Cho Người Tị Nạn I-571 - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh <p>Ngày hết hạn của giấy tờ không có nghĩa là mất tư cách Người Xin Tị Nạn.</p>
Người Nộp Đơn Xin Tị Nạn	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận đơn I-797 cho đơn I-589, hoặc bản sao đơn I-589 có đóng dấu ngày nhận của Tòa án Di trú, hoặc Thông báo sinh trắc học I-797, hoặc Thông báo phỏng vấn I-797, hoặc Ủy ban Duyệt Xét Kháng cáo Di trú nộp biên nhận • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Người Nộp Đơn Xin Điều Chính Tình Trạng	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận đơn I-797 cho đơn I-485, hoặc bản sao đơn I-485 có đóng dấu ngày nhận của Tòa án Di trú, hoặc Thông báo sinh trắc học I-797, hoặc Thông báo phỏng vấn I-797, hoặc Ủy ban Duyệt Xét Kháng cáo Di trú nộp biên nhận • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu
Người Nộp Đơn Xin Đoàn Tụ Gia Đình	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận đơn I-797 cho đơn I-817 • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
Người Nhập Cư Cuba-Haiti	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • I-94 chỉ tình trạng • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Tình Trạng Được Bảo Vệ Tạm Thời (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận đơn I-797 cho đơn I-821 • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh <p>Việc hết hạn giấy tờ không có nghĩa là TPS bị mất nếu có thông báo trên Cơ quan Đăng ký Liên bang hoặc trên trang web USCIS.</p>
Người Được Hoãn Thi Hành Cư Ưng Ép Trục Xuất (DED)	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận đơn I-797 cho đơn I-765 • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh <p>Việc hết hạn giấy tờ không có nghĩa là DED bị mất nếu có thông báo trên Cơ quan Đăng ký Liên bang hoặc trên trang web USCIS.</p>
Người Được Tha	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • I-94 cho biết tình trạng tạm tha hoặc hộ chiếu nước ngoài có đóng dấu tạm tha • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
VAWA	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận đơn I-797 cho đơn kiến nghị I-360 hoặc thông báo chấp thuận đơn kiến nghị I-360 • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Vị Thành Niên Nhập Cư Đặc Biệt	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận đơn I-797 cho đơn kiến nghị I-360 hoặc thông báo chấp thuận đơn kiến nghị I-360 • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Hiệp Ước Liên Kết Tự Do Với Hoa Kỳ (FSM, RMI và Palau)	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu • I-94
Hoãn Thi Hành Đối Với Người Đến Mỹ Từ Nhỏ (DACA)	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh Cư Trú • Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
Đình Chỉ Trục Xuất, Hủy Bỏ Việc Trục Xuất Và Người Nộp Đơn NACARA	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-881, hoặc thông báo nhận phí I-797 hoặc thông báo sinh trắc học cho EOIR -40, hoặc thông báo nhận phí I-797 hoặc thông báo sinh trắc học cho EOIR-42B • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Người Đang Trong Thủ Tục Trục Xuất	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo điều trần chính hoặc cá nhân, hoặc bản in gần đây của Thông tin trường hợp tự động EOIR hoặc biên nhận nộp đơn khiếu nại của Ủy ban Duyệt Xét Kháng cáo Di trú • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
Người Được Cho Phép Trục Xuất Tự Nguyên	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Lệnh của Thẩm phán Di trú hoặc Ủy ban Duyệt Xét Kháng cáo Di trú chấp nhận trục xuất tự nguyện • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Người Được Cho Phép Trục Xuất Tự Nguyên Gia Hạn	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • DHS Cho Phép Gia Hạn Trục Xuất Tự Nguyên • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Người Tạm Hoãn Trục Xuất	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Lệnh của Thẩm phán Di trú hoặc Ủy ban Duyệt Xét Kháng cáo Di trú chấp nhận tạm hoãn trục xuất • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Người Được Cho Phép Ngừng Trục Xuất	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Lệnh của Thẩm phán Di trú hoặc Ủy ban Duyệt Xét Kháng cáo Di trú chấp nhận ngừng trục xuất • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
Người Chịu Lệnh Giám Sát	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Lệnh Giám Sát I-220B • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
<p>Người Chịu Lệnh Phóng Thích Khi Được Công Nhận</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Lệnh Giám Sát I-220A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - DHS Mẫu I-862 - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
<p>Người Được Cấp Tình Trạng Hoãn Thi Thành</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thư hoãn thi hành do DHS ban hành • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh - Xác Minh Phóng Thích Từ Văn Phòng Tái Định Cư Người Tị Nạn - DHS Mẫu I-385 <p>Lưu ý: Loại Nhập Cư Đặc Biệt Cho Vị Thành Niên, người nộp đơn xin thị thực U và T được hoãn thi hành thuộc các tình trạng đó.</p>
<p>A-2</p> <p>Quan chức hoặc nhân viên chính phủ nước ngoài khác và gia đình</p> <p>(Chỉ quan chức quân sự nước ngoài và/hoặc người phụ thuộc của họ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Lệnh Chỉ Định từ quân đội Hoa Kỳ
<p>A-3</p> <p>Người phục vụ, người giúp việc hoặc nhân viên riêng của A1, A2 và gia đình</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn • Thư Không Đủ Điều Kiện Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
<p>E-1</p> <p>Doanh nhân theo hiệp ước và vợ/chồng và con cái</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
<p>E-2</p> <p>Nhà đầu tư theo hiệp ước và vợ/chồng và con cái</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>E-2C</p> <p>Nhà đầu tư theo hiệp ước và vợ/chồng và con cái (Chỉ riêng CNMI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>E-3</p> <p>Người chủ sự, vợ/chồng và con theo Hiệp định Thương mại Tự do Úc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>E-3D</p> <p>Vợ/chồng và con cái của E3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>F-1</p> <p>Sinh viên học thuật</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • I-20
<p>F-1 có OPT hoặc STEM-OPT</p> <p>Sinh viên học thuật có OPT hoặc STEM-OPT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • I-20 có ngày hạn OPT hoặc STEM-OPT được liệt kê • Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 cho thời gian OPT được liệt kê

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
F-2 Vợ/chồng và con cái của F1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Người phụ thuộc I-20
F-2 Vợ/chồng và con cái của F-1 có OPT hoặc STEM-OPT	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 (bản in hồ sơ giấy hoặc điện tử) • Thị thực • Người phụ thuộc I-20 với F-1 có ngày hạn OPT hoặc STEM-OPT được liệt kê
G-1 Người chủ sự của chính phủ nước ngoài được công nhận	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn • Thư Không Đủ Điều Kiện Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
G-2 Đại diện khác của chính phủ nước ngoài được công nhận	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn • Thư Không Đủ Điều Kiện Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
G-3 Đại diện của chính phủ nước ngoài không được công nhận hoặc không phải là thành viên	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn • Thư Không Đủ Điều Kiện Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
G-4 Cán bộ hoặc nhân viên tổ chức quốc tế	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn • Thư Không Đủ Điều Kiện Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
<p>G-5</p> <p>Người phục vụ, người giúp việc hoặc nhân viên riêng của người đại diện</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn • Thư Không Đủ Điều Kiện Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
<p>H-1B</p> <p>Lao động tạm thời trong ngành nghề đặc biệt (bao gồm H-1B1, H-1B2 và H-1B3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>H-1C</p> <p>Điều dưỡng viên có đăng ký hành nghề tham gia Cứu trợ Điều dưỡng cho các Vùng khó khăn</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực
<p>H-2A</p> <p>Lao động nông nghiệp</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>H-2B</p> <p>Lao động phi nông nghiệp</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>H-3</p> <p>Thực tập sinh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
<p>H-4</p> <p>Vợ/chồng và con cái của H-1B, H-1C, H-2A, H-2B hoặc H-3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>I</p> <p>Đại diện cơ quan thông tin nước ngoài cùng vợ/chồng và con</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>J-1</p> <p>Khách trao đổi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • DS-2019 • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>J-2</p> <p>Vợ/chồng và con cái của J1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Người phụ thuộc DS-2019 • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>K-1</p> <p>Hôn thê của công dân Hoa Kỳ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 hợp lệ • Thị thực • Giấy chứng nhận kết hôn cho thấy bằng chứng kết hôn với công dân Hoa Kỳ • Chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ của vợ/chồng
<p>K-2</p> <p>Con cái của K-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 hợp lệ • Thị thực • Giấy chứng nhận kết hôn của K-1 cho thấy bằng chứng kết hôn với công dân Hoa Kỳ • Chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ của vợ/chồng của K-1

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
K-3 Vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 hợp lệ • Thị thực • Giấy chứng nhận kết hôn cho thấy bằng chứng kết hôn với công dân Hoa Kỳ • Chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ của vợ/chồng • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
K-4 Con cái của một công dân Hoa Kỳ	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 hợp lệ • Thị thực • Giấy chứng nhận kết hôn của K-3 cho thấy bằng chứng kết hôn với công dân Hoa Kỳ • Chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ của vợ/chồng của K-3 • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
L-1A Nhân sự luân chuyển nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
L-1B Nhân sự luân chuyển nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
L-2 Vợ/chồng và con cái của L-1A hoặc L-1B	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
M-1 Sinh viên học nghề	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • I-20 • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
<p>M-2</p> <p>Vợ/chồng và con cái của M1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Người phụ thuộc I-20
<p>NATO-1</p> <p>Đại diện thường trú chính của Quốc gia thành viên tại NATO (bao gồm bất kỳ Cơ quan phụ trợ nào của tổ chức này) Thường trú tại Hoa Kỳ và Thành viên thường trú của Nhân viên chính thức; Tổng thư ký, Trợ lý Tổng thư ký và Thư ký điều hành NATO; Các quan chức thường trực khác của NATO có cấp bậc tương tự hoặc gia đình trực hệ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Đề nghị Công tác Theo diện mời (ITO) hoặc giấy tờ chính thức khác do chính phủ ban hành
<p>NATO-2</p> <p>Đại diện khác của quốc gia thành viên tại NATO (bao gồm bất kỳ Cơ quan trực thuộc nào) gồm Đại diện, Cố vấn và Chuyên gia kỹ thuật của các Phái đoàn hoặc Gia đình trực hệ; Người phụ thuộc của Thành viên của Lực lượng Tham gia theo các Điều khoản của Hiệp Định Về Quy Chế Các Lực Lượng của NATO hoặc theo các điều khoản của “Nghị định thư về Tình trạng của Trụ sở Quân sự Quốc tế”; Các thành viên của lực lượng như vậy nếu được cấp thị thực</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Đề nghị Công tác Theo diện mời (ITO) hoặc giấy tờ chính thức khác do chính phủ ban hành
<p>NATO-3</p> <p>Nhân Viên Văn Thư Chính Thức Đi Cùng Với Đại Diện Của Quốc Gia Thành Viên tại NATO (bao gồm bất kỳ cơ quan trực thuộc nào của tổ chức này) hoặc gia đình trực hệ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Đề nghị Công tác Theo diện mời (ITO) hoặc giấy tờ chính thức khác do chính phủ ban hành
<p>NATO-4</p> <p>Viên chức của NATO (Không phải là những người được phân loại là NATO1), hoặc Gia Đình Trực Hệ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Đề nghị Công tác Theo diện mời (ITO) hoặc giấy tờ chính thức khác do chính phủ ban hành

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
<p>NATO-5</p> <p>Chuyên Gia, Không Phải Là Quan Chức NATO Được Phân Loại Theo NATO4, được tuyển dụng trong các nhiệm vụ thay mặt cho NATO và những người phụ thuộc của họ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Đề nghị Công tác Theo diện mời (ITO) hoặc giấy tờ chính thức khác do chính phủ ban hành
<p>NATO-6</p> <p>Thành viên của Bộ phận Dân sự Đi cùng với Lực lượng Tham gia theo các Điều khoản của Hiệp Định Về Quy Chế Các Lực Lượng NATO; Thành viên của Bộ phận Dân sự trực thuộc hoặc được tuyển dụng bởi Bộ chỉ huy Đồng minh Theo “Nghị định thư về tình trạng của Bộ chỉ huy Quân sự Quốc tế” được thiết lập theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương; và người phụ thuộc của họ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Đề nghị Công tác Theo diện mời (ITO) hoặc giấy tờ chính thức khác do chính phủ ban hành
<p>NATO-7</p> <p>Người Phục Vụ, Người Giúp Việc Hoặc Nhân Viên Riêng Của Các Cấp NATO1, NATO2, NATO 3, NATO4, NATO5 và NATO6 hoặc Gia đình Trực hệ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Đề nghị Công tác Theo diện mời (ITO) hoặc giấy tờ chính thức khác do chính phủ ban hành
<p>N-8</p> <p>Phụ huynh của một người được phân loại SK3 hoặc SN3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực
<p>O-1</p> <p>Lao động có khả năng hoặc thành tích phi thường</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>O-2</p> <p>Lao động đồng hành, hỗ trợ lao động O1 thực hiện công việc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
Q-3 Vợ chồng và con cái của Q-2	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực
R-1 Lao động trong lĩnh vực tôn giáo	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
R-2 Vợ chồng và con cái của R1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
S-5 Người Cung Cấp Thông Tin Quan Trọng Liên Quan Đến Tổ Chức Tội Phạm Hoặc Doanh Nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực
S-6 Người Cung Cấp Thông Tin Quan Trọng Liên Quan Đến Khủng Bố	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực
S-7 Thành Viên Gia Đình Đủ Điều Kiện Của S5 Hoặc S6	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực
T-1 Nạn nhân của hình thức buôn người nghiêm trọng	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-914 hoặc thông báo chấp thuận I-914 • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
T-2 Vợ/chồng T1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-914A hoặc thông báo chấp thuận I-914A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
T-3 Con cái của T1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-914A hoặc thông báo chấp thuận I-914A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
T-4 Phụ huynh của T1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-914A hoặc thông báo chấp thuận I-914A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
T-5 Anh chị em chưa lập gia đình dưới 18 tuổi của T1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-914A hoặc thông báo chấp thuận I-914A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
T-6 Người lớn hoặc trẻ vị thành niên của đương đơn phụ T1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-914A hoặc thông báo chấp thuận I-914A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
TN-1 USMCA (trước đây là NAFTA) chuyên nghiệp (Canada)	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực (không bắt buộc đối với công dân Canada) • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
TN-2 USMCA (trước đây là NAFTA) chuyên nghiệp (Mexico)	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
TD Vợ/chồng hoặc con cái của TN-1 hoặc TN-2	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực (không bắt buộc đối với công dân Canada) • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
U-1 Nạn nhân của hoạt động tội phạm	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-918 hoặc thông báo chấp thuận I-918 • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
U-2 Vợ/chồng hoặc U1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-918A hoặc thông báo chấp thuận I-918A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
U-3 Con cái của U1	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-918A hoặc thông báo chấp thuận I-918A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
U-4 Phụ huynh của U1 dưới 21 tuổi	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-918A hoặc thông báo chấp thuận I-918A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh

TÌNH TRẠNG	GIẤY TỜ BẮT BUỘC
<p>U-5</p> <p>Anh chị em chưa kết hôn dưới 18 tuổi của U1 dưới 21 tuổi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Thông báo nhận I-797 cho I-918A hoặc thông báo chấp thuận I-918A • Một (1) trong những giấy tờ sau đây (hợp lệ hoặc hết hạn): <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Phép Lao Động (EAD) I-766 - Hộ Chiếu - Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp từ quốc gia của người đó có ảnh
<p>V-1</p> <p>Vợ/chồng của thường trú nhân</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Giấy Chứng Nhận Kết Hôn cho thấy bằng chứng kết hôn với thường trú nhân hợp pháp • Chứng minh thường trú nhân của vợ/chồng • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>V-2</p> <p>Con cái của thường trú nhân</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Giấy Chứng Nhận Kết Hôn của V-1 cho thấy bằng chứng kết hôn với thường trú nhân hợp pháp • Chứng minh thường trú nhân của vợ/chồng của V-1 • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn
<p>V-3</p> <p>Người phụ thuộc của V1 hoặc V2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thẻ An sinh Xã hội hoặc thư thông báo không đủ điều kiện từ Cơ quan An sinh Xã hội • Hai (2) giấy chứng minh cư trú • Hộ Chiếu Có Hiệu Lực • I-94 • Thị thực • Giấy Chứng Nhận Kết Hôn của V-1 cho thấy bằng chứng kết hôn với thường trú nhân hợp pháp • Chứng minh thường trú nhân của vợ/chồng của V-1 • Thông báo nhận I-797 cho biết việc gia hạn tình trạng đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn

Các tình trạng sau không đủ điều kiện để cấp bằng lái xe hoặc thẻ căn cước có ảnh:

- A-1 Đại sứ, Bộ trưởng, viên chức ngoại giao chuyên nghiệp hoặc viên chức lãnh sự và gia đình
 - Chỉ được cấp bằng lái xe do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp
- B-1 Khách tạm thời đi công tác
- B-2 Khách tạm thời đi chơi
- C-1 Người quá cảnh liên tục và ngay lập tức qua Hoa Kỳ
- C-2 Người quá cảnh tới Liên Hợp Quốc
- C-3 Quan chức chính phủ nước ngoài, vợ/chồng, con cái và người phục vụ quá cảnh
- D-1 Thành viên đoàn (tàu thuyền hoặc hàng không)
- D-2 Thành viên đoàn (tàu thuyền hoặc hàng không)
- WB Khách tạm thời đi công tác
- WT Khách tạm thời đi chơi

Gia hạn Giấy Phép Lao Động Tự động (EAD)

Một số người nộp đơn gia hạn đã nộp Mẫu I-765 đủ điều kiện để tự động gia hạn EAD trong khi đơn đăng ký của họ đang chờ xử lý. Người nộp đơn đủ điều kiện nhận mức gia hạn này nếu họ đã nộp Mẫu I-765 đúng cách để gia hạn EAD trước khi EAD hiện tại của họ hết hạn và nếu không thì đủ điều kiện để gia hạn. Để đủ điều kiện, đơn đăng ký gia hạn phải thuộc danh mục đủ điều kiện được gia hạn tự động và danh mục trên EAD hiện tại của họ khớp với "Loại Được Yêu Cầu" được liệt kê trên Thông báo Hành động, Thông báo Nhận Mẫu I-797C. (Đối với những người thụ hưởng Tình Trạng Được Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) hoặc những người nộp đơn đang chờ xử lý, EAD và thông báo phải chứa danh mục A12 hoặc C19, nhưng các danh mục không cần phải khớp với nhau.) Tất cả các mức gia hạn phải được xác minh trong SAVE trước khi có thể cấp bằng lái hoặc thẻ căn cước có ảnh.

Thời gian ân hạn và gia hạn Giấy Phép Lao Động (240 ngày)

SAVE tự động thêm bất kỳ thời gian ân hạn hoặc gia hạn giấy phép lao động nào (nghĩa là 240 ngày) do DHS cung cấp vào ngày hết hạn của thời gian lưu trú hoặc làm việc hợp lệ.